

## กฎหมายอิสลาม - กฎหมายล้างพุทธ



ขณะนี้ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้เซ็นต่อนุมัติให้เสนอกฎหมายอิสลาม  
เข้าสู่สภาแล้ว เพื่อเอาใจพรรคมาตุภูมิของ พล.อ.สนธิ บังฯ

มีประเด็นให้ชาวไทยเจ้าของประเทศคิด ดังนี้

ถ้าหากกฎหมายนี้ผ่านสภาฯ ขึ้นตอนต่อไปจะต้องมีสำนักงานชารีอะห์ และศาลชารีอะห์เพื่อบริหารงาน  
กฎหมายนี้โดยเฉพาะใช่หรือไม่?

คำถามต่อไป ขอลถามว่าถ้าหากไทยพุทธไม่ว่าเป็นหญิงหรือชายเมื่อสมรสกับมุสลิมจะต้อง

- จดทะเบียนที่สำนักงานชารีอะห์แทนสำนักงานเขต และที่ว่าการอำเภอ ใช่หรือไม่?
- และคู่สมรสต้องเป็นมุสลิมโดยอัตโนมัติทันที โดยบทบัญญัติในกัมกีร์ฯ ใช่หรือไม่?
- ถ้าหากเขาไม่สามารถทนอยู่ร่วมกันต่อไปได้ มีความประสงค์จะหย่าขาดจากกันจะต้องจดทะเบียน  
หย่า ณ ที่ทำการของอิสลามใช่หรือไม่?
- ถ้าใช่ เมื่อหย่ากันแล้วทรัพย์สินที่ร่วมสร้างกันมา... จะใช้ศาลใดตัดสินการแบ่งทรัพย์สินเหล่านั้น?
- เมื่อหย่ากันแล้วสถานการณเป็นมุสลิมสิ้นสุดไปโดยอัตโนมัติหรือไม่? หรือต้องใช้ศาลอิสลามชี้ขาด  
สถานะในการเปลี่ยนศาสนา?
- ถ้าหากศาลไม่อนุมัติละ? คนๆนั้นจะต้องเป็นมุสลิมตลอดไปใช่หรือไม่? และเขาจะอยู่ในสังคมใดใน  
เมื่อในสำมะโนครัวและบัตรประชาชนระบุไว้ว่าเขาเป็นอิสลาม
- ถ้าหากศาลยังไม่ชี้ขาดให้เปลี่ยนศาสนาได้ จะไปวัดในศาสนาพุทธ ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม กราบพระ  
ไม่ได้ มิฉะนั้นจะกลายเป็นคน “ละทิ้งศาสนาอิสลาม” หรือ “การไม่เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติศาสนกิจอิสลาม  
ด้วยความเลื่อมใส” นั้นจะมีโทษถึงแก่ความตายมิใช่หรือไม่?

o ถ้าหากในวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะแต่งงานใหม่เขาจะต้องไปจดทะเบียนที่ใด สำนักงานเขตและที่ว่า การอำเภอคงไม่รับจดทะเบียนแน่นอน ถ้าหากจดทะเบียนที่สำนักงานจดทะเบียนของอิสลาม ดังนั้นสามีหรือภรรยาคนใหม่จะต้องเป็นอิสลามโดยอัตโนมัติใช่หรือไม่?

ก่อนจบบทความนี้ ภูวดล แคนไทยขอกราบสักการะดวงวิญญาณองค์พระบูรพกษัตริย์ พระมหาวีรกษัตริย์ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงรักลูกและห่วงลูกหลานชาวไทยด้วยจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ทรงตรอมพระทัย โทมน์สจากเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ถึงกับยอมสวรรคตเสียดีกว่าอยู่เห็นประเทศชาติเสียบ้านเมือง

พระองค์มิใช่หรือที่ได้ทรงเห็นเหนื่อยพระวรกาย เดินทางไปทั่วโลกเพื่อแก้ปัญหาอธิปไตย “สิทธิสภาพนอกอาณาเขต” ให้พวกเราคนไทยทั้งชาติได้มีอธิปไตยในดินแดนของเราเองชั่วลูกหลาน

แต่คราวนี้ลูกหลานของพระองค์ทำระยำนำกลับมาใช้อีก ทำประเทศไทยให้มีรัฐซ้อนรัฐ เป็นแบบอย่างให้เห็นว่า “ฆ่าพี่น้องไทยพุทธ ไทยมุสลิมแล้วได้รางวัล”

พวกเราชาวไทยทุกคนกำลังถูกนักการเมืองสันดานลาหลอกว่า ต้องให้ใช้กฎหมายจารีตประเพณีเพื่อความสงบ และเป็นการถ่ายตัวประกันสถานการณ์ชายแดนใต้ให้กลับสู่ความสงบ

เราได้ปล่อยให้เป็นการระของนักการเมือง โดยที่มิได้ปรึกษาหารือกันแล้ว คราวนี้คงจะยอมให้นักการเมือง “ทรยศ” อธิปไตยที่พระพุทธเจ้าหลวงทรงต่อสู้และนำกลับมาให้ลูกหลานมิได้อีกต่อไป

เราไม่ยอมให้นำ “สิทธิสภาพนอกอาณาเขต” กลับมาใช้บนแผ่นดินนี้อีกแล้ว

จะช่วยพุทธศาสนา ก่อนอื่นต้องเอาปัญญาไปแบ่งกันก่อน การทำสงครามเป็นเรื่องสุดท้าย ถึงจะสงครามก็ต้องมีสติ มีปัญญา

เราเป็นชาติเก่าแก่มีรากเหง้า จะล้มก็ยากมีวิถีเดียวคือ หลอกให้ทรยศต่อแผ่นดินตนเอง

เมื่อเรารู้จริง เราก็ไม่ถูกศัตรูหลอกให้ทรยศต่อแผ่นดินตนเองให้เป็นที่อับอายชั่วลูก ชั่วหลาน

เราทุกคนต้องศึกษากฎหมายอิสลามให้เข้าใจในอันตราย จะได้บอกเพื่อน ญาติ พี่ น้อง ได้ถูกต้อง ควณั้ไหลดไปฟังได้ครับ มี ๔ ตอน ตอนละ ๓๐ นาที เท่านั้นเองจบไม่รู้ตัว

o กฎหมายอิสลาม [280654]

<http://www.mediafire.com/?pjo3xvb891sab>